

Số: 64/CV-BVTN

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2020

V/v: Tăng cường các biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19.

Kính gửi: Quý hội viên Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có những diễn biến mới, phức tạp xảy ra tại một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam.... Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đề nghị các quý hội viên là các bệnh viện, phòng khám tư nhân quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế và các địa phương; kiên định với quan điểm sâu sắc "**chống dịch như chống giặc**" và thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: **ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch**, đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bảo đảm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại đơn vị.

2. Người đứng đầu các cơ sở hội viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị mình một cách phù hợp; khuyến khích không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết, nên tổ chức họp trực tuyến và làm việc qua ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế xã hội thực sự cần thiết phải chủ động phối hợp, báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh.

3. Tổ chức việc sàng lọc, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh, người nhà và khách đến liên hệ công tác, các đơn vị, cá nhân tham gia cung ứng các dịch vụ hậu cần tại đơn vị, đặc biệt là các trường hợp có dấu hiệu về bệnh đường hô hấp: Sốt, ho, khó thở... phải được thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, nhất là người nước ngoài, bảo đảm an toàn đối với các nhân viên y tế, người tham gia phòng, chống

dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối tượng yếu thế. Quản lý giám sát và hạn chế tối đa người nhà người bệnh thăm nuôi.

4. Phối hợp với chính quyền, Sở Y tế địa phương và các đơn vị có liên quan thực hiện xem xét xét nghiệm những người đến từ/đi qua các địa phương có ca bệnh COVID-19 tại cộng đồng; trường hợp cần thiết thì phải thực hiện cách ly y tế ngay.

5. Chủ động chuẩn bị các điều kiện về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại đơn vị.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và khai báo tình hình dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Với mục tiêu kiên định giữ vững những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, góp phần cùng Chính phủ, Bộ Y tế đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Hiệp hội đề nghị quý hội viên quan tâm, thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các hội viên thông tin về Văn phòng Hiệp hội để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Đệ
Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam